

4 Thái Bình

VIẾNG LIỆT SĨ, DÂNG HƯƠNG TƯỜNG NIỆM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), sáng ngày 30/8, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10, thành phố Thái Bình), viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ viếng và dâng hương có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết

HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 30/8, tại khách sạn White Palace, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch tổ chức hội thảo định hướng phát triển sản phẩm du lịch Thái Bình. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thái Bình là tỉnh thuộc vùng du lịch đồng bằng sông Hồng

Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu thành phố Thái Bình.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10, thành phố Thái Bình), viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ viếng và dâng hương có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê

hương Thái Bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương cách mạng kiên trung người chiến sĩ cộng sản của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quyết

(xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà). Bên cạnh đó, tỉnh có 200 lễ hội còn được lưu giữ, trong đó 8 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể trình diễn dân gian: rối nước và ca trù.

Tại hội thảo, hơn 60 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp lữ hành địa phương, tập trung bàn về các giải pháp phát triển du lịch Thái Bình, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch, khu du lịch, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, hình thành các tuyến du lịch sinh thái biển kết hợp với tham quan các di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa, nhà thờ, khu lưu niệm danh nhân văn hóa, các làng nghề đến các vùng trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, phục vụ sự phát

khù, cụm công nghiệp và ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn đầu tư gần 12,5 nghìn tỷ đồng, tổng vốn thực hiện 8,3 nghìn tỷ đồng, số lao động đăng ký là 15.419 người.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, thiếu quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hệ thống cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa được xây dựng đồng bộ, chưa thực sự thu

xuất dặm lót sinh học dự kiến khoảng 200 tấn/ngày; lắp đặt dây chuyền sản xuất phân hữu cơ với tổng công suất khoảng 450 tấn/ngày; hệ thống thiết bị phục vụ thu gom phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp xử lý môi trường. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Phúc Thành với nguồn vốn đầu tư dự kiến giai đoạn 1 là 539,478 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.600 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến xây dựng kế hoạch, lắp máy qu hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục đầu tư, thủ tục

tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 30/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ của huyện.

Tại Đền thờ Bác Hồ (xã Hồng An), trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng

trئي du lịch không chỉ của Thái Bình mà còn của khu vực đồng bằng sông Hồng. Các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất như: chuyển đổi các sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm du lịch, phát triển các loại hình du lịch sản có song song với việc hình thành các loại hình du lịch mới...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch và đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Thái Bình có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung. Các đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến của

chí lãnh đạo huyện và các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc Việt Nam, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Đoàn cũng đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc tại Đền thờ Liệt sĩ huyện. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TẮT ĐẠT - MAI THƯ

các đại biểu tại hội thảo, từ đó xây dựng các chương trình hợp tác du lịch với các tỉnh bạn như: hợp tác về hỗ trợ lữ hành, vận chuyển, lưu trú, thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động kinh doanh, các sản phẩm du lịch mới; hợp tác trong tuyến truyền, quảng bá, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh gắn với nhu cầu, thị hiếu của người dân; hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ du lịch cho nhân viên làm việc trong các cơ sở du lịch và cán bộ quản lý du lịch ở địa phương. Các đồng chí cũng mong muốn các nhà quản lý du lịch, các nhà khoa học phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đánh thức tiềm năng du lịch của Thái Bình, mở rộng cánh cửa hội nhập, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

THU TRANG

cực. Thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chuyên môn quản lý tốt hơn các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, hoàn thiện quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương; thường xuyên bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp... tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

Đại diện đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện Tiên Hải tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn; các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện để hướng dẫn các doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường. Các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý triệt để vi phạm nếu có. HĐND huyện tăng cường công tác giám sát việc quản lý, sử dụng đất và công tác môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, đại diện đoàn giám sát tiếp thu gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 30/8, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 30/8/2019.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Trần Trung Dũng tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhân nhiệm vụ, đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự tin nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ Thanh tra tỉnh. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Thanh tra đoàn kết, vững mạnh.

NGUYỄN TÙNG

HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - KHHGD; tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp công tác chuyên môn giữa các đơn vị, tiết kiệm được chi phí trong hoạt động của các đơn vị; góp phần chỉnh trang đô thị thành phố Thái Bình. Tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được xây dựng trên diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch 7.181m² tại đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng tuyển chọn nhất trí với ý kiến đóng góp của các đại biểu, chọn phương án thiết kế thứ 4, trong tòa nhà không có tầng hầm và chỗ để xe sẽ chuyển ra ngoài trời. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp để tiếp tục hoàn thiện phương án thiết kế. Trong đó, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng mức đầu tư của công trình phải thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh. Các vấn đề khác như phân luồng giao thông, khu xử lý chất thải phải đặc biệt được quan tâm để bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường khu vực xung quanh. Trong thời gian tới, Sở Y tế và đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu, xác định chi tiết công năng sử dụng để công trình đạt hiệu quả cao khi đưa vào sử dụng.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2015 đối với Doanh nghiệp Việt Hoàng và năm 2017 đối với Công ty Hoàng Nguyên thì việc sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường của cả 2 doanh nghiệp đều có hạng mục vi phạm, đến nay chưa khắc phục xong.

Đại diện đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện Tiên Hải tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn; các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện để hướng dẫn các doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường. Các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý triệt để vi phạm nếu có. HĐND huyện tăng cường công tác giám sát việc quản lý, sử dụng đất và công tác môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, đại diện đoàn giám sát tiếp thu gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

CHĂM SÓC TÔM...

(*Tiếp theo trang 1*)

màu nước ao nuôi. Những ngày thời tiết diễn biến xấu cần chài tôm định kỳ để kiểm tra sức khỏe tôm và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường như tôm búng yếu, phân lỏng, gan tụy mờ nhạt... Bên cạnh đó, người nuôi cần bổ sung vitamin C, khoáng chất, vi sinh đường ruột (men tiêu hóa), chất bổ gan, chất tăng đề kháng beta-glucan để tăng cường sức chống chịu cho tôm trước thay đổi của thời tiết và môi trường.

VŨ THƯ SƠ KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Chiều ngày 30/8, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

10 năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Lực lượng vũ trang huyện làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời vụ việc phát sinh tại cơ sở, ngoài ra còn tham gia trên 600 ngày công hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão. Huyện chú trọng quy hoạch các dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Trong 10 năm, Vũ Thư đã tổ chức 80 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các cấp; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,26% dân số/năm, kiểm tra, sẵn sàng động viên và huấn luyện 6.018 lượt quân nhân dự bị, giao 3.870 tấn binh cho các đơn vị..., góp phần tích cực củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, huyện Vũ Thư đã khen thưởng 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

HA PHƯƠNG

Trộm đột nhập phòng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Sáng ngày 30/8, ông Bùi Xuân Nguyên, Phó Trưởng phòng Hành chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Đêm ngày 29/8/2019, kẻ gian đã leo lên tầng 2 khu nhà hành chính cắt khóa đột nhập vào phòng giám đốc, 2 phó giám đốc và 2 phòng hành chính kế toán của Bệnh viện để trộm cắp tài sản. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức bảo vệ hiện trường đồng thời báo Công an thành phố Thái Bình điều tra làm rõ vụ việc. Qua xác minh ban đầu tại 4 phòng chưa phát hiện bị mất tài sản, riêng phòng giám đốc Bệnh viện do vị này đang đi công tác nên chưa xác minh được tài sản có bị mất hay không.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÙNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG